

# Hãy giúp chúng tôi lập kế hoạch cho các thay đổi về việc đậu xe trên đường gần Trạm Tàu Đường Sắt Nhẹ Judkins Park trong tương lai!

Tháng 2 năm 2024

Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) và Sound Transit đang hợp tác để lập kế hoạch cho việc đậu xe xung quanh Trạm Tàu Đường Sắt Nhẹ East Link ở Judkins Park sắp tới, dự kiến mở cửa vào năm 2025.

Chúng tôi đang lên kế hoạch giảm thiểu việc đậu xe cả ngày trên các đường phố lân cận gần trạm tàu của người đi lại đường dài bằng tàu đường sắt nhẹ. Điều này sẽ giúp giảm lượng khí thải carbon, ô nhiễm không khí, và tắc nghẽn giao thông từ lưu lượng xe của người đi lại đường dài. Mục tiêu của chúng tôi là ưu tiên việc đậu xe của cư dân và cung cấp các lựa chọn đậu xe ngắn hạn cho khách đến các doanh nghiệp, tổ chức, trường học, và công viên. Quý vị có thể tìm hiểu thêm thông tin về dự án trên trang web của chúng tôi: [www.seattle.gov/transportation/judkinspark](http://www.seattle.gov/transportation/judkinspark). Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

## Kế Hoạch Đề Xuất Của Chúng Tôi

- Chúng tôi đang đề xuất hai Khu Vực Đậu Xe Hạn Chế (Restricted Parking Zone, RPZ) mới, một ở phía bắc I-90, và một ở phía nam I-90. Các biển báo RPZ sẽ được đặt bên cạnh các khu dân cư, giới hạn thời gian đậu xe tối đa 2 tiếng từ 7:00 sáng đến 6:00 tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ khi quý vị có giấy phép.
- Chúng tôi đang đề xuất giới hạn thời gian đậu xe tối đa 2 hoặc 4 tiếng vào ban ngày bên cạnh những địa điểm không phải khu dân cư như cơ sở kinh doanh, trường học, nhà thờ, và công viên.
- Chúng tôi dự định thiết lập các khu vực bốc xếp hàng và đón/trả người (load zone) mới ở những nơi cần thiết để dễ dàng bốc xếp hàng hóa và đón/trả người.



## Chúng Tôi Cần Ý Kiến Phản Hồi Của Quý Vị!

Chúng tôi cần ý kiến của quý vị để giúp chúng tôi lập kế hoạch. Vui lòng tham gia khảo sát nhanh qua đường link hoặc mã QR. Sau khi xem xét ý kiến phản hồi của quý vị, chúng tôi sẽ cập nhật kế hoạch của mình và lên lịch tổ chức một cuộc họp công cộng vào mùa hè năm 2024.

[https://www.surveymonkey.com/r/JudkinsPark\\_Parking?lang=vi](https://www.surveymonkey.com/r/JudkinsPark_Parking?lang=vi)

Quý vị cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [JudkinsParkLR@seattle.gov](mailto:JudkinsParkLR@seattle.gov) hoặc gọi cho chúng tôi theo số 206-491-9775.



**Seattle**  
Department of  
Transportation



